
รายงานการประชุมสถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
ครั้งที ่10/2558 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1.ผศ.โกสินทร์     พัฒนมณี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
2.นายปรีดา        เกิดสุข   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 
3.นายสมภพ       ยี่สุ่น   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
4.นายภากรณ์     จู้ห้อง   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง  
5.นายสุริยะ        ตาเตะ   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง  
6.น.ส.ธนาภรณ์    ว่องวรานนท์   ต าแหน่ง จนท.บรหิารงานทั่วไป 
7.น.ส.วิศนี         รัตนอร่ามสวัสดิ ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
8.นายปฐมฤกษ์   บัวแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
9.น.ส.กันต์กนิษฐ์    ทองร่วง   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
10.นายสายันต์       กกแก้ว   ต าแหน่ง ช่างเช่ือมและโลหะ 

 11.นายพงษ์พันธ์        โชติพันธ์   ต าแหน่ง ช่างศิลป์  
12.นายจรัญ        บุญรงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
13.น.ส.สุภาวดี   กลับใหม ่  ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
14.น.ส.ชรินรัตน์   ผกามาศ   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายวิชาญ   ธรรมเนียม  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา 
2.น.ส.จิตตมาส    ฤทธิเดช   ต าแหน่ง จนท.บรหิารงานทั่วไป 
3.นายธานี          สังฆะวัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ 
ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  ประธานกล่าวได้เปิดการประชุม ครั้งที่ 10/2558 โดย
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระที ่1.     เรือ่งแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เรื่องทีผู่้อ านวยการแจ้ง 
 1.1.1 งบประมาณ 50 ล้านบาทไม่ได้รบัการอนุมัติ แต่ยังคงให้เขียนแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอ
งบประมาณปีถัดไป 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 



 1.1.2 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรอัตราก าลัง ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
เพิ่ม 1 อัตรา และส าหรับกรอบอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2558-2561 ที่ขอไป 20 ต าแหน่ง ได้รับอนุมัติ
กรอบอัตรา 2 ต าแหน่ง 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.1.3 เพื่อการประชุมในครั้งต่อไปมีความกระชับและรวดเร็วมากข้ึนจึงขอให้พนักงานที่เข้าร่วมประชุม
สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจ า 2 สัปดาห์ และน ามาจัดส่งให้ผู้ช่วยเลขาก่อนวันที่มีการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
เป็นผู้สรุปเพื่อน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2.     เรือ่งรับรองรายงานการประชุม  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  
 
 มติ   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที ่9/2558 
  

วาระที ่3.     เรือ่งสืบเนื่อง (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

วาระที ่4.     เรือ่งทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมทราบ   
4.1 เรื่องที ่น.ส.ธนาภรณ์ ว่องวรานนท์ แจ้ง 

4.1.1 การท าแบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยรอบ 2/2558 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.2 สรุปผลการขาดลามาสายของพนักงานประจ าเดือนมีนาคม พบว่า มีลาป่วย 22 คน คิดเป็น 23 วัน ลากิจ 
1 คน คิดเป็น 1 วัน ลาพักผ่อน 5 คน คิดเป็น 16 วัน ลาคลอด 1 คน 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2 เรื่องที ่น.ส.ชรินรัตน์ ผกามาศ แจ้ง 

4.2.1 เอกสารที่พนักงานด าเนินการท าจัดซื้อจัดจ้างมาได้รับเอกสารจากพนักงานหมดแล้ว เหลือเพียงรอเครียร์
เอกสารกับทางพัสด ุ

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.2 พนักงานคนใดที่ให้เพื่อนพนักงานด าเนินการยืมเงินให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้พนักงานที่ท าการยืม
เงินให้น าเอกสารไปเครียร์คืน 



         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3 เรื่องที ่นายจรัญ บญุรงค์ แจ้ง 

4.3.1 ระบบน้ า ระบบลม ระบบไฟ เป็นปกติ 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3.2 งานกระชังปลาอยู่ในข้ันตอนการเตรียมกระชังปลา 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.3.3 การขุดลอกคลองสระอยู่ในข้ันตอนติดต่อหารถแม็คโครมาขุดลอกสระ เพื่อใช้เป็นสระเก็บน้ าไว้ส าหรับดึง

น้ ามาใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเพาะกล้าต้นไม้  
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3.4 มีการร่วมวางแผนเพื่อจะด าเนินการปรับปรุงบ่อเต่าเพื่อไว้เป็นจุดถ่ายภาพเพิ่มเติมอีก 1 จุด 
 

         มตทิี่ประชุมรับทราบ 
 
4.4 เรื่องที ่นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว แจ้ง 

4.4.1 การรวบรวมข้อมูลปลาก าลังอยู่ในข้ันตอนจัดส่งให้นักวิชากรประมงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.2 ข้อมูลแสดงช่ือนกที่กรงบริเวณสวนสัตว์ขนาดเล็กนกด าเนินการติดไปแล้วทั้งหมด 7 กรง จากทั้งหมด 11 
กรง 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.3 การติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ด าเนินการติดตั้งไปที่อาคารบ่อเต่า และได้มีการด าเนินการลาก
สายอินเทอร์เน็ตภายในพิพิธภัณฑ์ 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.4 การออกแบบป้ายความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการด าเนินการออกแบบใหม่ เนื่องจากร้านมีการออกแบบ
มาไม่สวย 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 



4.5 เรื่องที ่นายสุริยะ ตาเตะ แจ้ง 
4.5.1 มีการปรับปรุงที่กั้นแสงบริเวณบ่อเต่า 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.5.2 ปั้มน้ าบริเวณชายหาดที่น ามาดูดเลนในบ่อได้มีการด าเนินการไปประมาณ 10%   
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.5.3 ได้มีการแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ส่งหัวข้อ KM ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ ผอ. 
พิจารณา   

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.6 เรื่องที ่นายพงษ์พันธ์ โชติพันธ์ แจ้ง 

4.6.1 มีการด าเนินการซ่อมรูปปั้นพะยูนที่ช ารุด แกะแมวน้ า และมีการน าหลักกิโลมาออกแบบใหม่ 
  

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6.2 มีการวางแผนตกแต่งสถานที่แสดงโชว์แมวน้ าหลังใหม่ โดยจะน าแผนงานมาน าเสนอภายในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2558 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.7 เรื่องที ่นายภากรณ์ จู้ห้อง แจ้ง 

4.7.1 มีการแกะโฟมจ านวน 50 แผ่น ซึ่งได้ด าเนินการแกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7.2 ต้นไม้ที่ได้ท าการจัดซื้อได้น ามาจัดตกแต่งเรียบร้อยแล้ว และได้มีการน ามาปลูกแล้วในบางส่วน 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7.3 การวางแผนย้ายแมวน้ าไปอาคารโชว์หลังใหม่จะด าเนินการย้ายภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 
2558 โดยจะท าการย้านไปที่ละคู่เริ่มจาก ตัวเล็กและเปรี้ยว 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.8 เรื่องที ่น.ส.วิศน ีรัตนอร่ามสวัสดิ์ แจ้ง 

4.8.1 รายได้ขายบัตรประจ าเดือนเมษายน 2558 เพิ่มข้ึนจากเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 44 ยอดขายของที่
ระลึกประจ าเดือนเมษายน 2558 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 20  



         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.2 ห้องน้ ามีช ารุดจ านวน 2 ห้อง ซึ่งได้ด าเนินการไปยังนายจรัญ บุญรงค์ แล้วแตย่ังไม่มีช่างเข้ามาแก้ไข 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.3 แม่บ้านจะลงมาท าความสะอาดในส่วนของส านักงานแทนแม่บ้านที่ลาออกในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.  
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.4 สิ่งของที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ของมาครบถ้วนหมดแล้วทั้งในส่วนของแม่บ้าน แมวน้ า และพิพธ
ภัณฑ์ 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.5 ได้มีการด าเนินการเบิกเงินงบประมาณในส่วนของการน ามาจัดซื้อสินค้าเข้าร้านจ าหน่ายของที่ระลึก
เรียบร้อยแล้ว 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.9 เรื่องที ่น.ส.กันต์กนิษฐ์ ทองร่วง แจ้ง 
 4.9.1 หลังจากการไปอบรมเรื่อง การสร้างแนวปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กร เมื่อช่วงวันที่ 22-24 เมษายน 
2558 ขอให้พนักงานที่มีการจัดโครงการและมีการประเมินความพึงพอใจให้รวบรวมผลการประเมินไว้ เพื่อจะได้
น าไปจัดส่งให้กองประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.9.2 ป้ายห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องการตรวจเช็คความดัง
ของเสียงในแต่ละจุดภายในพิพิธภัณฑ์ร่วมกับนายวิชาญ ธรรมเนียมยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากนายวิชาญ ธรรม
เนียมยังไม่ว่าง 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.9.3 งานการเขียนข่าวได้ด าเนินการเขียนข่าวประจ าเดือนเมษายน 2558 และจัดส่งบทความไปยังกอง
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขคเรียบร้อยแล้ว 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 ก่อนจะเขียนข่าวในแต่ละเดือนให้ส่งประเด็นข่าวให้ อ.ปรีดา เกิดสุข ตรวจทานก่อนทุกครั้ง 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.10 เรื่องที ่น.ส.สุภาวดี กลับใหม่ แจ้ง 



4.10.1 การของบประมาณสิ่งก่อสร้างต่ ากว่า 30 ล้านบาท ในปี 2561 ที่สถาบันทรัพฯ ได้ด าเนินขอไปได้มีการ
น ามาจัดอันดับนั้นทางสถาบันได้เสนอทางเดินเช่ือม Walk Way โดยได้รับจัดอันดับให้อยู่ล าดับที่ 1 ส่วนรายการอื่นๆ อยู่
ในล าดบัถัดไป 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.11 เรื่องที ่นายสมภพ ยี่สุ่น แจ้ง 

4.11.1 ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนการก่อสร้างด าเนินการไปแล้วร้อยละ 98 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.11.2 การก าหนดส่งหัวข้องานวิจัยให้ส่งภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  หากใครไม่ส่งให้ถือว่าได้คะแนนเป็น 
0 และไม่ต้องด าเนินการส่งในหัวข้อถัดไป 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.11.3 แบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงานแต่ละคนได้ด าเนินการจัดส่งให้อาจารย์ปรีดา เกิดสุข ตรวจทาน
เรียบร้อยแล้วให้พนักงานแต่ละคนน าไปด าเนินการใช้ได้ 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่5.     เรือ่งทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
5.1 หลังจากที่ได้จัดส่งคู่มือของสถาบันทรัพฯ ให้แต่ละส่วนงานช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ช้ีแจงข้อมูลที่
ต้องแก้ไขภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 นั้นไม่มีพนักงานแก้ไขจึงขอประกาศใช้และอนุมัติคู่มือของสถาบันทรัพฯ 

 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
วาระที ่6.    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
         
 
 
       ............................................ 
       (นางสาวกันต์กนิษฐ์   ทองร่วง) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 



       ............................................ 
          (นางสาวสุภาวดี กลับใหม)่ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


